

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM GIÀNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

Số: UBND-TK
“Về việc thu thập thông tin
các Doanh nghiệp, HTX”

Cẩm Giàng, ngày tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Ông (Bà) giám đốc các Doanh nghiệp, Hợp tác xã

Thực hiện Quyết định số 966/QĐ-TCTK ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Kế hoạch số 112/KH-CTK ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện cuộc điều tra Doanh nghiệp năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng tổ chức công tác thu thập thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện. Đây là cuộc điều tra thường xuyên được tiến hành định kỳ hàng năm, để thu thập thông tin cơ bản về doanh nghiệp như: lao động, nguồn vốn, tài sản, kết quả SXKD... của doanh nghiệp, HTX trong năm 2021. Nhằm đánh giá thực trạng và năng lực của doanh nghiệp, HTX đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đối với khu vực doanh nghiệp.

Để công tác kê khai trực tuyến được đầy đủ, chính xác và kịp thời. UBND huyện yêu cầu Ông (Bà) giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ đạo bộ phận kế toán kê khai trực tuyến theo đúng yêu cầu, nội dung của phiếu điều tra tại địa chỉ:

<https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn>

Mật khẩu: **Mã số thuế doanh nghiệp**

Mật khẩu đăng nhập: **Mã số thuế doanh nghiệp**

Thời gian bắt đầu kê khai trực tuyến từ ngày **15/4/2022 đến hết ngày 20/5/2022**, các doanh nghiệp đăng nhập hệ thống kê khai thông tin theo mẫu và **gửi báo cáo tài chính trực tuyến trên hệ thống.**

Vậy UBND huyện yêu cầu Giám đốc các Doanh nghiệp, HTX căn cứ nội dung công văn trên nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai,

thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc liên hệ tới Giám sát viên cấp huyện được giao phụ trách các doanh nghiệp, HTX để được giải đáp. Điện thoại liên hệ đã được gửi kèm theo công văn này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND huyện (để b/c);
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Công